

ก๊อง-สหรัถ สังคปรีชา รับบทพีธีเซ็นเตอร์เซนท์ริ่ม ปลุกกระแสคนไทยใส่ใจสุขภาพ สร้างสมดุล โภชนาการเพื่อวิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วน

ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปแล้วกับ ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของเซนท์ริ่ม จากไฟเซอร์ คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ผู้นำด้านเวชภัณฑ์และวิตามินระดับโลก ซึ่งได้ ก๊อง-สหรัถ สังคปรีชา มารับบทบาทพีธีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เชิญชวนผู้บริโภคสร้างสมดุลโภชนาการ เพื่อวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอ ที่ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



งานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาและแนะนำพีธีเซ็นเตอร์ของ “เซนท์ริ่ม” จัดขึ้นในรูปแบบสบายๆ เป็นกันเอง พร้อมจำลองบรรยากาศห้องรับแขกในบ้านที่แสนอบอุ่น โดยมี กาละแมร์ – พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรมากความสามารถรับบทเจ้าของบ้านที่เปิดประเดิมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานด้วยการแสดงชุด Percussion ด้วยอุปกรณ์เครื่องครัว จากวงดนตรี Drumzeed ก่อนเริ่มเปิดบ้านต้อนรับแขกคนสำคัญอย่างคุณกฤษฎ เมธาธรราชิป ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แผนก คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์วิตามินและเกลือแร่รวม “เซนท์ริ่ม” ซึ่งกล่าวถึงงานในวันนี้ว่า “ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนเมือง หรือคนยุคใหม่ ค่อนข้างเร่งรีบ ด้วยความจำกัดของเวลา ทำให้ไม่มีเวลาทำอาหารเอง ต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน หรืออาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูปเป็นประจำ รวมไปถึงการมีลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารบางอย่าง เช่น การเลือกรับประทาน การควบคุมอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ทำให้คนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคขาดสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่จะตามมา และด้วยความห่วงใยจากไฟเซอร์ คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ โดยผลิตภัณฑ์วิตามินและเกลือแร่รวม “เซนท์ริ่ม” ที่ต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วน จึงเป็นที่มาของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “เซนท์ริ่ม” โดยเชิญ “ก๊อง-สหรัถ สังคปรีชา” ร่วมเป็นพีธีเซ็นเตอร์สร้างความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ สร้างสมดุลทางโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างครบถ้วน และสมดุล ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดของ “เซนท์ริ่ม” เพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ โดยการตัดสินใจเลือกคุณก๊อง-สหรัถ สังคปรีชา เป็นพีธีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ “เซนท์ริ่ม” เนื่องจากคุณก๊องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่วัยทำงานที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี”

ด้านก้อง-สหรัถ สังคปรีชา แยกอีกหนึ่งคนที่สำคัญ ซึ่งวันนี้มาในฐานะพิธีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของผลิตภัณฑ์ “เซนทรัม” ได้เล่าถึงประสบการณ์เรื่องการรับประทานอาหาร และไลฟ์สไตล์ของตนให้ฟังสั้นๆ ว่า “ผมทำงานทุกวัน ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนรถ ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทานอาหารเป็นมื้อๆ หรือตามร้านอาหารทั่วไป ส่วนใหญ่ก็ต้องซื้ออะไร ง่ายๆ มารับประทานบนรถ เพื่อที่จะเดินทางได้ทันตามกำหนดนัดหมายในแต่ละวัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า โดกันบนรถ เลยทีเดียว จนได้มาพบกับคุณภคซึ่งได้แนะนำให้รู้จักกับ “เซนทรัม” ทำให้ผมสบายใจและหมดกังวลไปกับเรื่องการได้รับสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอแล้ว ผมได้ตัวช่วยที่ดีอย่าง “เซนทรัม” เพียงวันละเม็ดเท่านั้น เหมือนมีเพื่อนคู่กาย เติมเต็มในสิ่งที่ขาด เหมือนเป็นการซื้อประกันสุขภาพนั่นเองครับ ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่า ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วนและปริมาณเพียงพอครับ”

ด้าน นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมในโอกาสมาเยี่ยมเยือนห้องรับแขกของ “เซนทรัม” ว่า “ปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าทางอาหารน้อยมาก ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่อนข้างเร่งรีบมีเวลาจำกัดในแต่ละวัน ทำให้หลายๆ คนละเลย หรือมองข้ามการรับประทานอาหารให้ครบ มื้อ หรือมีประโยชน์และมีความหลากหลายไป เป็นสาเหตุให้ร่างกายได้รับสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ส่งผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่ปกติ หรือทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพอันจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จนถึงขั้นก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอ คือการเลือกรับประทานอาหาร ให้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อตัวเอง เช่น รับประทานผักหรือผลไม้ให้ครบ 5 สี งดอาหารประเภททอด อาหารประเภทแป้งก็เลือกที่ไม่ได้ผ่านการขัดสี หรืออาหารที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด การเสริมด้วยผลิตภัณฑ์วิตามินและเกลือแร่รวมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาช่วยเพิ่มเติมในสิ่งที่ร่างกายขาดไป อีกทั้งยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ในระดับหนึ่งถึงการได้รับโภชนาการรวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่มีคุณค่าครบถ้วน”